

ประกาศคุณูปการ

การวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำเร็จได้ ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ประธาน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต บุญใบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชชัย ไพโรจน์ กรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร นายประยูร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายสุตสาคร ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สมุทรสาคร นายวิบูลย์ ภูพวง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสามขัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายมะลุดดี สมญา ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกขามเสียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร และนายบุญ ดิดวงพันธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ขอขอบพระคุณครู-อาจารย์ ผู้ที่เคยสอนทุกท่าน ที่ได้เมตตาประสิทธิประสาท ความรู้ปรารถนาดีมาตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง ไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์และคุณค่าจากวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณบุพการีผู้มีพระคุณมากล้นที่ให้ กำเนิด จุดประกายความคิดทางการศึกษา ให้การดูแล ให้ความรักความอบอุ่น ประคับประคองชีวิตจนเข้มแข็งดูแลตนเองได้ ตลอดจนบูรพาจารย์ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ในครั้งนี้และใน การดำรงชีวิตตลอดไป

นवलลอบ มีวิชา